

## โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบ๋ม" ชวนเด็กๆ เต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

● นำเสนอเมื่อ 11 ธ.ค. 2558

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิป ซึ่งขณะนี้อดวิวทะลุหลักล้านแล้ว กับคลิปที่คุณครูพานักเรียนตัวน้อย ทำกิจกรรมเต้นก่อนเข้าเรียน เพื่อเป็นการออกกำลังกาย แถมเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน ตื่นเต้น โดยคุณครูท่านหนึ่ง ซึ่งทราบนามในคลิปว่า "ครูบ๋ม" เป็นที่ประทับใจและชื่นชอบของใครต่อหลายคน มีคำชื่นชมจากหลายๆ ท่านว่า เป็นครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เพราะการพาเด็กทำกิจกรรมเช่นนี้ นอกจากจะเสริมสร้างกำลังใจ กำลังใจแล้ว การเต้นที่มีท่าทางประกอบต่างๆ นั้น ยังเป็นการพัฒนาสมองของเด็กอีกด้วย แม้กระทั่งครูที่โด่งดังจากเทคนิคการสอนใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ ก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกด้วยครับ

เรื่องนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ได้ติดต่อกับคุณครูท่านนี้และได้ทำเป็นสกริปพิเศษมานำเสนอ ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอนำมาเผยแพร่และร่วมชื่นชมคุณครูมา ณ ที่นี้ด้วยครับ



## เดลินิวส์ : เปิดใจ'ครูบ่ม'เด่นก่อนเรียน นร.เหมือนลูก/ปลุกฝังสิ่งดีๆ

โลกออนไลน์แห่แชร์ความน่ารักของ “ครูบ่ม” และนักเรียน พากันเต้นในห้องเรียน กระตุ้นไม่ให้เกิดเบื่อ ครูสาวเผย ตอนเด็กเคยอยากได้ครูแบบไหนก็ทำแบบนั้น แล้วยังเขาถึงเด็กมากขึ้น

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวีดีโอจากผู้ใช้งานเฟสบุ๊กชื่อ ธาดา ทองหล่อ ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายของครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “โบก บิด บั้น T26 เวอร์ชันประมุข ป.3/1 โดย ครูบ่ม คุณครูที่เด่นพริ้วเลย ชอบๆๆๆๆ #สุดยอดครูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ สนองนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเต้น 5555 เจ๋งครับคุณครู” ซึ่งหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ และแชร์คลิปดังกล่าวต่อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งขนาดนี้มียอดผู้เข้าชมสูงถึง 1,400,000 วิวแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้ติดต่อไปยัง นางสาวจุฑามาส ไชโย หรือ “ครูบ่ม” วัย 33 ปี ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ พลศึกษาและการทำงานพื้นฐานอาชีพ จาก ร.ร.วัดหนองก้นเกล้า อ.แกลง จ.ระยอง ครูสาวที่ปรากฏในคลิป โดยครูบ่มเปิดเผยว่า คลิปวีดีโอดังกล่าวเป็นคลิปที่ตนพาเด็กนักเรียนชั้นป.3/1 เต้นในห้องก่อนเริ่มเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ตนทำมานานกว่า 4 ปีแล้ว จุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการกระตุ้นเด็กให้มีความกล้าแสดงออก จากเด็กที่เขินๆไม่ค่อยพูดก็เข้ากับเพื่อนและครูได้มากขึ้น และการเต้นก็เหมือนเป็นการเปิดสมองให้เด็กมีความพร้อมที่จะตั้งใจเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ ในเวลาสอนครูบ่มจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กตลอดเวลา หากเด็กง่วงหรือไม่สนใจเรียนครูบ่มจะให้เด็กลุกมาเต้นเพื่อเป็นการกระตุ้น ซึ่งเห็นผลได้อย่างชัดเจน พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า คนเป็นครูหากตั้งหน้าตั้งตาสอนเพียงอย่างเดียว แต่เด็กไม่สนใจ เด็กก็จะได้อะไร

“สำหรับกิจกรรมนี้เกิดขึ้น เพราะเรามองว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อน เราอยากได้ครูแบบไหน อยากให้ครูทำอะไร เราก็ทำแบบนั้นบ้าง ในการสอนเราต้องใส่ใจและรักเด็กนักเรียนให้เหมือนลูก มันทำให้เราเขาถึงเด็กได้ง่ายเพราะเราเข้าใจเขา ตัวเด็กเองก็จะเปิดรับและจะตั้งใจกับสิ่งที่เราสอน เราจึงต้องปลุกฝังสิ่งดีๆ เพราะเราสอนอะไรไปมันจะติดตัวเด็กไปตลอด เช่นการเต้นที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกไม่น่าเบื่อ เราก็ต้องสอนเขาด้วยว่า สิ่งเหล่านี้ทำได้แต่ต้องให้อยู่ในกฎระเบียบ” ครูบ่มกล่าว

ทั้งนี้ ครูบ่มยังบอกอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีคนชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วย โดยการแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่เหมาะสมและมองว่าที่ครูบ่มทำเช่นนี้เพราะอยากดัง ซึ่งครูบ่มเองก็เข้าใจว่าคนเราคิดอะไรไม่เหมือนกัน ใครไม่ชอบในสิ่งที่ครูบ่มทำก็ไม่เป็นไร ขอแคเรารู้ว่าเราทำแบบนี้แล้วเด็กได้อะไรก็พอ นอกจากนี้ครูบ่มยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ครูบ่มอยากทำอะไรเพื่อเด็กต่อไป และอยากให้คนที่มองในด้านลบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้าง หากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 10 ธันวาคม 2558](#)

---

รับชมคลิป ครูบ่ม ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก (8/12/58)

ขอบคุณคลิปแนะนำจาก--@ชาดา ทองหล่อ Posted by [YouLike \(คลิปเด็ด\)](#) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2015

[ครูบ่ม ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก \(8/12/58\)](#)

::--> ครูบ่ม ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก (8/12/58) <--::CREDIT: @ชาดา ทองหล่อ |<https://goo.gl/sQk53O>\*\*\*\*\*ขอบคุณคลิปแนะนำจาก--@ชาดา ทองหล่อ

Posted by [YouLike \(คลิปเด็ด\)](#) on 8 ธันวาคม 2015